

Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CÁC GIA ĐÌNH TÁI KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP CỦA KINH MÂN CÔI

Trong một sứ điệp gửi đến Đức Tổng Giám Mục Tommaso Caputo của Pompeii ở Ý, nhân dịp Giáo hội địa phương cử hành 150 năm bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi đến Đền thánh Pompeii, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu tái khám phá khả năng loan báo Tin Mừng của kinh Mân Côi trong Giáo hội.

Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử của bức ảnh, hoạ lại cảnh Đức Mẹ ngồi trên ngai toà với Chúa Giêsu trong tay đang trao chuỗi Mân Côi cho Thánh Catarina thành Siêna và Thánh Đa Minh. Bức ảnh đã được Chân phước Bartolo Longo đưa đến đó vào ngày 13 tháng 11 năm 1875, nhằm truyền bá lòng sùng kính Kinh Mân Côi, sau khi, một ngày kia nghe tận sâu thẳm tâm hồn một tiếng nói “Nếu con tìm kiếm ơn cứu độ, hãy truyền bá kinh Mân Côi”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái khám phá vẻ đẹp của kinh Mân Côi trong các gia đình, vì lời cầu nguyện này giúp xây dựng hoà bình. Hướng đặc biệt đến giới trẻ, ngài nhắc nhở rằng lời cầu nguyện này không phải là một cử chỉ lặp đi lặp lại và đơn điệu, nhưng là một hành động yêu thương không bao giờ mệt mỏi khi được tuôn trào.



Tin Giáo Hội Úc

MỘT LINH MỤC VIỆT NAM ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE

Hôm Thứ Sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Gioakim Nguyễn Xuân Thịnh của Tổng Giáo phận Melbourne làm giám mục phụ tá cho giáo phận này.

Đức Cha Tân cử Gioakim sinh năm 1973 tại Sài Gòn, Việt Nam, trong một gia đình gồm 13 anh chị em. Một người anh của ngài là Cha Nguyễn Xuân Tiến hiện đang thi hành mục vụ tại Nhật.

Cha Gioakim Nguyễn Xuân Thịnh cùng gia đình vượt biển tìm tự do, và đến Úc khi ngài chỉ mới 13 tuổi và định cư tại thành phố Melbourne. Sau khi tốt nghiệp Cử Nhân ngành Kỹ sư Xây Dựng, ngài gia nhập Đại Chung Viện Corpus Christi vào năm 1999 và được thụ phong Linh mục vào năm 2006.

Sau khi được thụ phong linh mục, Cha Thịnh đã làm mục vụ giáo xứ ở Deer Park, Fitzroy và Bennettswood.

Ngài cũng từng là Tuyên Úy Văn Phòng Mục Vụ Giới Trẻ của Tổng Giáo Phận, Tuyên Úy Đại Học Melbourne, Linh mục đào tạo chủng sinh Đại Chung Viện Corpus Christi và Phụ Tá Giám Đốc Văn Phòng Ôn Gọi của Tổng Giáo Phận. Từ năm 2022 cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục, Cha Gioakim là Điều phối viên Văn Phòng Tổng Giáo Phận về Tu Sĩ, Đời Sống và Sứ Vụ.



Tin Giáo Hội Nicaragua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC NICARAGUA BỊ TRỤC XUẤT SANG GUATEMALA

Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức cha Carlos Enrique Gutiérrez, Giám mục của Jinotega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, đã bị chính quyền trục xuất sang Guatemala. Ngài là giám mục Nicaragua thứ ba bị chính quyền nước này trục xuất.

Đức cha Herrera đã lên tiếng tố cáo chính quyền địa phương ở Jinotega cố tình gây ồn ào, làm gián đoạn buổi cử hành phụng vụ vào Chúa nhật, ngày 10 tháng 11, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Juan Bautista.

Đức cha Herrera, 75 tuổi, là Giám mục thứ ba của nước này bị trục xuất. Trước ngài, hai giám mục khác cũng đã bị chính quyền Nicaragua trục xuất: Đức cha Rolando José Álvarez Lagos của Giáo phận Matagalpa và Đức cha Isidoro del Carmen Mora Ortega của Giáo phận Siuna. Ngay cả vị Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Waldemar Sommertag, người Ba Lan, đã phải rời khỏi Nicaragua năm 2022, theo yêu cầu của chính phủ.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin các linh mục bị cấm vào các bệnh viện để ban Bí tích Xức dầu cho bệnh nhân. Mặc dù không có văn bản chính thức nào xác nhận điều này, nhưng các báo cáo cho biết biện pháp này đã gây ra sự đau khổ cho gia đình và bệnh nhân.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

KHÓA HỌP MÙA THU CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua, các Giám mục Hoa Kỳ đã tụ họp tại thành phố Baltimore để tiến hành Đại Hội Toàn Thể mùa Thu nhằm thảo luận về những vấn đề mà Giáo hội Hoa Kỳ đang quan tâm.

Trong 2 ngày họp toàn thể công khai được phát trực tuyến là ngày 12 và ngày 13 tháng 11, các giám mục đã có dịp nghe diễn văn của Đức Hồng Y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, và tường trình về tình hình Giáo hội địa phương được trình bày bởi Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Chương trình nghị sự bao gồm các đề tài liên quan đến di cư, Thượng hội đồng Giám mục Thế giới mới kết thúc hồi tháng 10 vừa qua, Đại hội Thánh thể Quốc gia, ngân sách năm 2025 của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và án phong chân phước và phong thánh cho Sơ Annella Zervas của Dòng Biển Đức và nữ giáo dân Gertrude Agnes Barber.

Trong kỳ họp, các giám mục đã bỏ phiếu ra bầu thủ quỹ của Hội đồng Giám mục, cũng như bầu chọn chủ tịch của năm Ủy ban của Hội Đồng Giám Mục. Ngoài ra, các đức cha cũng đã bỏ phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Cứu trợ Công giáo và bầu một tổng thư ký mới của Hội đồng Giám mục.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ TIẾP TỤC NÊU CAO GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Baltimre của tiểu bang Maryland, đã diễn ra khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

Trong diễn văn khai mạc tại phiên họp công khai hôm 12 tháng 11, Đức Tổng giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi các giám mục tại nước này duy trì và nêu cao giáo huấn của Hội thánh về phẩm giá con người và giúp đỡ những người di dân, đặc biệt sau cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.

Đức Tổng giám mục Broglio khẳng định rằng: “Chúng ta không bao giờ thối lui hoặc từ bỏ giáo huấn rõ ràng của Tin mừng. Chúng ta phải nhấn mạnh phẩm giá con người từ lòng mẹ cho đến khi chết, kiên cường trong quyết tâm của chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người túng quẫn nhất”.

Đức Cha Broglio cũng nói rằng: “Các giám mục không khuyến khích việc nhập cư bất hợp pháp, nhưng trách nhiệm của các Kitô hữu là nâng đỡ người nghèo và cải tổ di trú, trong khi chúng ta tiếp tục săn sóc những người túng quẫn đi qua biên giới của chúng ta.”



Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA NÓI RẰNG MẸ MARIA DẪN CHÚNG TA ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

Sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương, tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha, tiếp tục loạt bài giáo lý về “Thánh Thân Và Hôn Thê. Chúa Thánh Linh Hướng Dẫn Dân Chúa Gặp Gỡ Chúa Giêsu Là Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta”. Bài thứ mười ba này có tựa đề: “Một Thư Được Viết Với Thân Khí Của Thiên Chúa Hằng Sống: Mẹ Maria Và Chúa Thánh Thân”.

Đức Thánh Cha nói rằng, trong số các phương thế khác nhau mà Chúa Thánh Thần dùng để thực thi công trình thánh hóa của Ngài trong Giáo hội, như: Lời Chúa, các bí tích, kinh nguyện - thì có một phương thế đặc biệt, đó là lòng sùng kính Mẹ Maria.

Theo Đức Thánh Cha, các nhà thần học Công giáo ngày nay có khuynh hướng mang lại một ý nghĩa mới và đúng hơn cho thành ngữ truyền thống “Nhờ Mẹ Maria Để Đến Với Chúa Giêsu”. Vị trung gian đích thực và duy nhất giữa chúng ta và Chúa Kitô chính là Chúa Thánh Linh là, và Mẹ Maria là một trong những phương thế Chúa Thánh Thần dùng để đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu!



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ THỨC GIỤC CẢI CÁCH DI TRÚ

Hôm 14 tháng 11 vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ đã ra tuyên bố thức giục chính phủ hãy cải cách hệ thống di trú với cách đối xử công bằng và nhân đạo đối với người di dân.

Tuyên bố được ký bởi Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Cha Mark Seitz của El Paso và Chủ tịch Ủy ban Di trú của Hội đồng Giám mục, và Đức Cha Jaime Soto của Sacramento, Chủ tịch Hội đồng Mạng Lưới Pháp Lý Công Giáo Về Di Trú.

Bản tuyên bố kêu gọi phải có một chính sách di trú hoan nghênh những người tị nạn, và tạo cách trở thành công dân Hoa Kỳ đối với các di dân vào Mỹ bất hợp pháp nhưng đã ở đây nhiều năm.

Các Đức Cha viết, “Chúng ta cần có một hệ thống cứu trợ thường xuyên cho các di dân trẻ em, giúp các gia đình ở lại với nhau, và tiếp đón người tị nạn. Chúng tôi hy vọng rằng đất nước chúng ta có thể phát triển một hệ thống tị nạn có hiệu quả cho những ai chạy trốn sự bức hại và một hệ thống di trú giữ cho biên giới được an toàn và an ninh cùng với các chính sách ngăn chặn những hoạt động tội phạm băng đảng, buôn ma túy và buôn người.”



Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH THÁNH LỄ NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ ĂN TRƯA VỚI 1.300 NGƯỜI NGHÈO

Vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024, Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, vào ban trưa, tại Hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa cùng với 1.300 người nghèo.

Ngày Thế Giới Người Nghèo được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2017, nhằm kêu gọi Giáo hội đi ra khỏi những bức tường để gặp gỡ sự nghèo khó dưới nhiều hình thức trong thế giới ngày nay.

Hướng đến Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha chọn chủ đề cho Ngày này năm nay lấy từ Sách Huấn ca chương 21 câu 5, đó là “Lời Cầu Nguyện Của Người Nghèo Vang Tới Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng người nghèo có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa, Đáng luôn quan tâm và gần gũi với mỗi người trong số họ. Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của người nghèo và đứng trước đau khổ, Người trở nên “thiếu kiên nhẫn” cho đến khi thực thi công lý cho họ.

